

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HOÀNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP  
V/v tuyên truyền, phổ biến về thói  
quen trách nhiệm và kỹ năng cơ  
bản bảo đảm ATTT

Hoàng An, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Cán bộ, công chức xã;
- Cán bộ Đài truyền thanh xã;
- Trưởng thôn Bảo An, An Cập, Hoàng Liên.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, để đảm bảo ATTT cho người sử dụng. Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, Đài truyền thanh xã, các thôn tuyên truyền phổ biến đến nhân dân một số nội dung sau:

Hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đang có xu hướng gia tăng và hoạt động ngày càng tinh vi. Những phương thức mà các đối tượng thường dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong thời gian gần đây là giả mạo cơ quan công an, viện kiểm sát, toà án thông báo người bị hại liên quan đến một vụ án bất kỳ hoặc bị xử phạt nguội vi phạm giao thông và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xử lý; giả mạo cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã pin hoặc thông tin thẻ tín dụng, thông tin công dân để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng hoặc thẻ, gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường dẫn truy cập vào website của dịch vụ chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài, nhập thông tin đăng nhập tài khoản internet banking hoặc thông tin thẻ để nhận tiền; Thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Facebook, Zalo,... các đối tượng giới thiệu là người nước ngoài, kết bạn, làm quen với các phụ nữ Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương rồi nói đã chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm, và số lượng lớn ngoại tệ qua đường hàng không về Việt Nam để tặng.

Thủ đoạn đánh cắp quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội, sử dụng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin đề nghị chuyển hộ tiền, vay tiền hoặc mua thẻ cào điện thoại gửi cho chúng... Mặc dù đã có nhiều cảnh báo từ lực lượng chức năng nhưng nhiều người vẫn sa bẫy của các đối tượng này.

Yêu cầu cán bộ, công chức, đài truyền thanh xã, các thôn thường xuyên tuyên truyền để nhân dân cảnh giác, chủ động nâng cao hiểu biết về an ninh mạng để tránh bị lừa đảo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu :VT.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thịnh**